

บ้านปูเผยความคืบหน้าในธุรกิจไฟฟ้า 3ใน4โครงการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าแล้ว

ราชบุรี – บ้านปูเผยความคืบหน้าธุรกิจไฟฟ้า ทุกโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เป็นผลมาจากความร่วมมือของผู้ร่วมทุนและผู้ร่วมงาน ช่วยพัฒนาความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯและขีดความสามารถในการบริหารโครงการโรงไฟฟ้าเอกชน

นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งมีทั้งหมด 4 โครงการ โดยในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 30.3 ใน **บริษัท เดอะ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ COCO** ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่อยู่ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย (Small Power Producer – SPP) มีกำลังการผลิตรวม 814 เมกกะวัตต์ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 37.5 ใน **บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด หรือ TECO** ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (independent Power Producer – IPP) ระยะที่ 1 มีกำลังการผลิต 700 เมกกะวัตต์ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 35 ใน **บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด** ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการ IPP เช่นเดียวกัน มีกำลังการผลิต 1,400 เมกกะวัตต์ และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 30 ใน **บริษัท อมตะ เพาเวอร์ เบียนหัว จำกัด (Amata Power Bien Hoa Limited – APBH)** ซึ่งได้รับอนุญาตประกอบการจากกระทรวงวางแผนและลงทุนของประเทศสาธารณรัฐเวียดนามให้ก่อสร้างและผลิตกระแสไฟฟ้าที่กำลังผลิตสูงสุด 120 เมกกะวัตต์

นายชินันท์ เปิดเผยว่าทุกโครงการล้วนมีความคืบหน้า โดยก่อสร้างเสร็จและเดินเครื่องแล้ว 3 โครงการ โดยบริษัทฯ และผู้ร่วมทุน ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการระยะที่ 1, 2 และ 3 ของบริษัท เดอะ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำเร็จ ลุล่วง โดยโรงไฟฟ้าระยะที่สามสามารถเดินเครื่องได้เต็มที่แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ปัจจุบัน COCO เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าในโครงการผู้ผลิตกระแสไฟฟ้ารายย่อย (Small Power Producer หรือ SPP Scheme) และเป็นผู้จำหน่ายสาธารณูปโภคให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีกำลังการผลิตรวม 815 เมกกะวัตต์

โครงการโรงไฟฟ้าบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด เป็นโรงไฟฟ้าภายใต้โครงการ IPP โครงการแรกของบริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2543 ตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ช่วยสร้างผลกำไรที่มีความมั่นคงและแน่นอนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวกลับมายังบริษัทฯ

ทั้งสองโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการทำกำไรและความมั่นคงของกระแสเงินสดให้กับบริษัทฯ แต่ยังแสดงให้เห็นการพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการบริหารโครงการโรงไฟฟ้าเอกชน ทั้งที่เป็น

โครงการขนาดเล็ก (Small Power Producer) และโครงการขนาดใหญ่ (Independent Power Producer) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งการกู้เงินมาลงทุนในโครงการใหญ่ๆ เป็นไปอย่างยากลำบาก ทั้งสองโครงการนี้จึงเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ส่วนโครงการโรงไฟฟ้า บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ลงทุนโครงการ IPP เช่นเดียวกับ TECO โดยบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 37.5 นั้น มีกำหนดส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2549 โดยจะเริ่มทำการก่อสร้างในปี 2546 ปัจจุบันได้มีการเตรียมการในด้านต่างๆ เป็นไปตามแผนงานทุกประการ

สำหรับโครงการที่สี่ คือ บริษัท อมตะ เพาเวอร์ เบียนห์ จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตจากกระทรวงแผนงานและการลงทุนของประเทศสาธารณรัฐเวียดนามให้ก่อสร้างและผลิตกระแสไฟฟ้าที่กำลังการผลิตสูงสุด 120 เมกกะวัตต์ ซึ่งโครงการระยะแรก 20 เมกกะวัตต์ ทำรายได้แล้วหนึ่งหน่วย (6.4 เมกกะวัตต์) อีก 2 หน่วย (หน่วยละ 6.4 เมกกะวัตต์) คาดว่า จะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในระยะเวลา 1 ปี สำหรับโครงการระยะที่ 2 มีกำลังการผลิต 100 เมกกะวัตต์ จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้จะจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและการไฟฟ้าของประเทศเวียดนาม

กรรมการผู้อำนวยการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวต่อไปว่า “ความคืบหน้าและสำเร็จของทุกโครงการที่สะท้อนออกมาในรูปของการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นผลมาจากการมีผู้ร่วมทุนที่ดี รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรทางด้านบุคคล ความรู้และเทคโนโลยี ซึ่งภาพความสำเร็จของการบริหารโครงการดังกล่าวแสดงถึงความพร้อมของบริษัทฯ ในการก้าวไปสู่การบริหารโครงการอื่นๆ ในธุรกิจไฟฟ้าซึ่งบริษัทฯ อาจจะไปลงทุนต่อไปในอนาคต”

นายชินันท์ กล่าวสรุปถึงแนวนโยบายในการทำธุรกิจว่า “แนวทางการดำเนินธุรกิจของบ้านปูคือการลงทุนและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เน้นหนักธุรกิจถ่านหินและไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน สำหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ ยังคงมีความสนใจที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโครงการใหม่ๆ ทั้งในธุรกิจถ่านหินและธุรกิจไฟฟ้า โดยจะเลือกลงทุนในโครงการที่ได้พิจารณาแล้วว่าให้ผลตอบแทนในระดับสูง ทั้งนี้เพื่อนำเอาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปช่วยสร้างกำไรและกระแสเงินสดต่อไปในอนาคต”

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โทร. 207-0730-1 ต่อ 8411-8413